



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง
เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง
ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง จึงได้ออกประกาศเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและพิจารณาความดีความชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภารกิจ

อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๐๕ (๗) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตรัง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ประกาศหลักเกณฑ์ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตรัง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง ดังนี้

การมาปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ต้องไม่ขาดราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันควร
๒. ต้องไม่มาทำงานสายเกิน ๗ ครั้ง
๓. ต้องไม่ลาเกิน ๒๓ วัน แต่ไม่รวมวันลา ดังต่อไปนี้

(ก.) ลาอุปสมบทหรือลาประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน

(ข.) ลาคลอดบุตร ไม่เกิน ๙๐ วัน

(ค.) ลาป่วย ซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันแล้วไม่เกิน ๖๐ วันทำ

การ

(ง.) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะที่ปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะที่เดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่

(จ.) พักผ่อน

(ฉ.) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล

(ช.) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

การนับจำนวนวันลาไม่เกิน ๒๓ วัน สำหรับวันลากิจส่วนตัว และวันลาป่วยที่ไม่ใช่วันลาป่วยตาม ข้อ (ง) ให้นับเฉพาะวันทำการ

การจูงใจละลาย ละทิ้ง ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ เลื่อนขั้นเงินเดือน ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษในรอบระยะเวลาสั้น ๆ และอาจจะถูกดำเนินการลงโทษทางวินัย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายประสพ ทองย่อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง